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   **************************************************** 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 น. 
 นางสมควร ศิริพูน เลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมของสมาชิกสภา อบต. ปรากฏว่ามี
สมาชิกสภา อบต.แกใหญ่ มาประชุมทั้งสิ้น  24คน ครบองค์ประชุม จึงได้เชิญ นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภา อบต.แก
ใหญ่ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมสภา อบต.แก
ใหญ่ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.   -แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการขอลาออกจากการเป็นเลขานุการสภา อบต.แกใหญ่ ของ
  นายเอก หงส์ทอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ก่อนหมดวาระ 1 วัน ถือว่าสภายังขาดเลขาฯไม่มี
 ใครปฏิบัติหน้าที่ วันนี้ก็เป็นคราวประชุมครั้งแรกก็สามารถเลือกเลขาได้นะครับจะต้องให้สภา
  เห็นชอบด้วย 
   -แจ้งเพ่ิมวาระการประชุมเร่งด่วนอย่างนี้นะครับ 
   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติขอเลื่อนลงไปเป็นวาระที่ 5 นะครับ 
   ส่วนระเบียบวาระท่ี 4 ขอเพ่ิมเป็นการเลือกต าแหน่งเลขาสภา 
   ระเบียบวาระท่ี 5.1 เป็นเรื่องการอนุมัติโอน 
   ระเบียบวาระท่ี 5.2 เป็นเรื่องการอนุมัติแก้ไข 

 ระเบียบวาระที่ 5 แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ 6 การพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี 
พ.ศ. 2561 –2562  
 ระเบียบวาระที่ 6 แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ 7 พอดีทาง ผอ.กองการศึกษามีเรื่อง
เร่งด่วนที่จะที่จะเสนอชื่อเพ่ือให้สภาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆครับระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็
ได้ทราบทุกท่านแล้วนะครับ 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน   -ทุกท่านคงได้รับบันทึกการประชุมไปแล้วท่านใดสงสัยรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
 แล้วบางครับ เชิญท่านสัญญาครับ 
นายสัญญา สินทานุลัย   -เรียนท่านประธานสภา 
ประธานสภา อบต.   -จาก 600 เมตร เปลี่ยนเป็น 300 เมตร มีท่านอ่ืนอีกไหมครับวันที่ 25 นี้เป็นการ

ประชุมรับหลักการข้อบัญญัติ วันที่ 31 ท่านแปรแล้วท่านก็ลงมติข้อบัญญัติ แล้วก็มีสมัยประชุม
เมื่อวันที่ 13 เรื่องใช้จ่ายเงินสะสมพร้อมด้วยแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงด้วยนะครับ เพ่ือไม่ให้
เสียเวลาหากท่านไม่มีท่านใดสงสัย แกไข้ใหม่ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม
นะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี 2 มีท่านใดอนุญาตให้แก้ไขในการประชุม ครั้งที่แล้วโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   -เห็นด้วยให้แก้ไข  24  เสียง 
   -ไม่เห็นด้วยให้แก้ไข - เสียง 
 ครับก็ให้แก้ไขตามที่ท่านสัญญาได้ชี้แจ้งแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็เหลือรับรอง 
 เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ   -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายวิชัย 
(สมาชิกอบต.หมู่ที1่) จรจรัญ สมาชิกหมู่ท่ี 1 พอดีผมได้อ่านวาระการประชุมแต่ว่าดูรายละเอียดว่าจะให้ผ่าน ก็ไม่ได้ดู

เต็มที่เท่าไร ผมได้ดูคร่าวๆนะครับพอดีมันมีรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจไม่ได้เซ็น
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม อยู่หน้า 2 และ3 ไม่มีลายเซ็น
ท่านสมศักดิ์เลยไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

 
 
นายประกาศิต จันทน์หอม   -เขาให้มาช่วยเหลือได้โดยใช้เงินสังคมสงเคราะห์ครั้งละไม่เกิน 3 ,000 บาท 

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ท่านจะสังเกตเห็นว่าระยะหลังๆในยุคของคุณพ่ีเสงี่ยมที่เคยท า
หนังสือมาเราก็ช่วยไม่ได้ท่านสมาชิกก็พอจะทราบอยู่ว่าเราถกเถียงกันมาหลายปี ถ้าไฟไหม้หลัง
เดียวไม่ถือว่าเป็นภัยสาธารณะตามนิยาม ถ้าตามการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขาให้
ช่วยเหลือหลังหนึ่งไม่เกิน 30,000 บาท แต่ต้องเป็นภัยสาธารณ 2-3 หลังขึ้นไป เพราะฉะนั้น
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการ
พูดคุยเรื่องนี้ตลอดว่าทาง อบต.ตั้งเงินเกี่ยวกับสงเคราะห์ เพ่ือช่วยระเบียบดังกล่าวให้ช่วยได้ไม่
เกิน 3,000 บาท/ครั้ง/ราย เราเลยเห็นว่าเวลาพ่ีน้องเดือดร้อนหันมาพ่ึง อบต.มีงบประมาณแต่
ไม่สามารถจะด าเนินการได้มีงบแต่ติดขัดเรื่องระเบียบ 

 
 
 
 



 
นายวิชัย จรจรัญ   -เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมนายวิชัย 
(สมาชิก อบต.หมู่ที1่) จรจรัญ สมาชิกหมู่ท่ี 1 พอดีผมได้อ่านวาระการประชุมแต่ว่าดูรายละเอียดว่าจะให้ผ่าน ก็ไม่ได้ดู

เต็มที่เท่าไร ผมได้ดูคร่าวๆนะครับพอดีมันมีรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจไม่ได้เซ็น
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม อยู่หน้า 2 และ3 ไม่มีลายเซ็น
ท่านสมศักดิ์เลยไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภา อบต.    -มีท่านอ่ืนที่สงสัยอีกไหมครับ เพราะว่าแผนที่เราพิจารณาในวันนี้ ข้อบัญญัติปี 

2561 คิดว่าจะต้องใช้แผนปีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแผนสามปียังไม่สิ้นสุดการใช้งานตามที่ท่าน
นายกได้กล่าวไปแล้วก็สบายใจได้นะครับ ส่วนโครงการปี 2560 ถ้าเราจะใช้แผนปี 2560 เราก็
ท าแผนเพ่ิมเติมเข้าไปอยู่ในแผนสามปีเราก็สามารถท าจ่ายขาดได้ก็ประมาณนี้นะครับ แต่ในส่วน 
2561 - 2564 ปีหน้าน่าจะไม่มีประชาคมนะครับเพราะเราได้ท าไปแล้ว ครับมีท่านใดที่สงสัยใน
เรื่องการพิจารณาแผนอีกบางไหมครับ เชิญท่านสมศักดิ์ 

นายสมศักดิ์ ศรีเนตร    -กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก 
(สมาชิก อบต.หมู่ที1่) หมู่ 10 ก็เข้าใจนะครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่เราไม่เข้าใจสงสัยเราก็ถาม ท่าน

ประธานก็ได้ตอบให้เราเข้าเวลาเราไปเข้าชุมชนเราจะได้อธิบายกับชาวบ้านได้ถูก ถ้าอย่างนั้นแผน
ที่เราจะพิจารณาทั้งต าบลเราจะพิจารณาเรื่องแผนเราก็จะพิจารณาจากตัวนี้   

 
 
 
 
 
 


